

Ghi nhận từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở

Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị khác trong tỉnh. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời sau các đại hội điểm nên đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp.



Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần

thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngay từ quý IV/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Hội LHPN xã Thụy Bình (Thái Thụy) được chọn tổ chức

đại hội điểm cấp xã của tỉnh. Qua việc rút kinh nghiệm từ đại hội điểm ở xã Thụy Bình, các huyện, thành hội đã chọn các đơn vị để tổ chức đại hội ở cấp cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội

LHPN tỉnh cho biết: Đến ngày 31/3, toàn tỉnh đã có 130/260 Hội LHPN xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội LHPN tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác để chỉ đạo, hỗ trợ hội LHPN huyện, thành phố và cơ sở tổ chức đại hội. Hội LHPN 8 huyện, thành phố đã xây dựng lịch duyệt nhân sự, nội dung đại hội, lịch tổ chức đại hội bảo đảm khoa học, đúng tiến độ thời gian; đồng thời phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn cụm xã hướng dẫn, hỗ trợ hội LHPN cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại hội phụ nữ ở các cơ sở đã hoàn thành 6 nội dung cơ bản. Đặc biệt, các đại hội đã dành thời gian thảo luận về bảo cáo chính trị trình đại hội, trong đó tập trung thảo luận để quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sát thực tế. Các đại hội đã bầu

ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định; kết quả bầu cử cơ bản tập trung và đúng theo đề án nhân sự đã được ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 chuẩn bị theo quy trình 5 bước. Các hội cơ sở cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội, tạo không khí phấn khởi và đại hội đã thực sự là ngày hội của cán bộ, hội viên và phụ nữ tại địa phương; chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. Vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình), chị Ngô Thị Nụ, Chi hội Phụ nữ thôn Đại Lai 1 cho biết: Đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chương trình đã được rút gọn, chúng tôi chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Mặc dù vậy, chị em rất phấn khởi và mong chờ nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới. Chị Đoàn Thị Quỳnh Nhiễm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Bình (Thái Thụy) cho biết: Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Thụy Bình diễn ra thành công, điều đầu tiên đó là công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ các tiểu ban, trong từng khâu tổ chức. Cùng

với đó, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã nhận được sự hướng dẫn sát sao của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của tổ công tác chỉ đạo đại hội của Hội LHPN tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã về các quy trình nhân sự và các bước tổ chức đại hội; sự tạo điều kiện của UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã. Các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hội, tạo sự đồng thuận của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy cho biết: Chúng tôi rất vinh dự khi được Hội LHPN tỉnh tin tưởng chọn là đơn vị vừa tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở vừa tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện vào trung tuần tháng 7 tới đây. Cùng với việc tổ chức đại hội, các hoạt động chào mừng cũng được các cơ sở hội triển khai tích cực, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều khởi sắc.

QUẢN PHƯƠNG

► Xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại



Ảnh minh họa

(nongnghiep) Xuất khẩu rau quả trong quý I/2021 đã có sự tăng trưởng khả quan sau một năm tăng trưởng âm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo Công ty Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ước tính, trong tháng 3/2021 trị giá xuất khẩu rau quả đạt 380 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng 3/2020. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả ước đạt 944 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 352,83 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 62,5% tổng trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam vẫn diễn ra khá sôi động trong 3 tháng đầu năm 2021. Kết quả đạt được nhờ việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam nhiều kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

► Kỹ thuật chọn và thả cá giống

Trong quá trình nuôi thủy sản con giống là một trong những khâu kỹ thuật quan trọng nhất, để chọn và thả cá giống đạt hiệu quả cao cần lưu ý:
1. Nguồn gốc và tiêu chuẩn con giống khi thả nuôi
Để chọn được nguồn cá giống bảo đảm chất lượng, bà con nên lựa chọn các cơ sở cung ứng con giống thủy sản có uy tín, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc con giống; không nên mua cá giống của các cơ sở không rõ ràng.
Khi chọn giống, quan sát cá giống phải đồng đều, không dị hình, toàn thân phủ kín vẩy, không mất nhớt, không bị sây sạt, màu sắc sáng đẹp, hoạt động nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, lặn sâu xuống đáy, bơi ngược dòng.
2. Thời điểm thả và cách thả cá giống
Thời điểm thả cá giống: tốt nhất vào buổi sáng hoặc chiều mát. Tránh thả cá vào lúc trời đang mưa to hay nắng gắt có thể làm cá bị sốc nhiệt, yếu dẫn đến cá chết.
Cách thả giống:
+ Trước khi thả cá nên tắm cho cá bằng nước muối 2% (20 gam muối + 1 lít nước) trong thời gian 5 - 10 phút hoặc thuốc tím nồng độ 0,001 - 0,002% (1g thuốc tím hòa trong 50 - 100 lít nước sạch) trong 10 - 20 phút để loại trừ ký sinh trùng và chống nhiễm trùng các vết sây sạt.
+ Đối với cá giống được đóng trong túi nilon bơm ô xy thì trước khi thả nên ngâm túi đựng cá vào trong nước ao khoảng 10 - 15 phút, để nhiệt độ trong túi nilon cân bằng với nhiệt độ môi trường nước ao nuôi, tạo điều kiện cho cá làm quen với môi trường sống mới. Khi thả cá, chúng ta mở miệng túi cho nước chảy từ từ vào để cá bơi tự nhiên ra, khi cá ra khỏi túi 1/2 - 2/3 số con mới đổ túi cho cá ra hết. Lưu ý thả nơi đầu gió để cá phân tán đều trong ao.
+ Đối với cá giống được vận chuyển hồ bằng ô tô quay bạt, trước khi thả giống cần cân bằng môi trường giữa nước ao với môi trường nước trên xe bằng cách vừa xả bớt nước trên thùng ra, đồng thời cấp thêm nước ô ao nuôi vào để cá không bị sốc môi trường sau đó mới tiến hành thả cá.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

QUYỀN PHỤ

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Sau khi hoàn thành gieo cấy, đến thời điểm hiện tại, 11.300ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ sinh trưởng và phát triển tốt, các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rõ. Phần đầu giành vụ xuân đạt năng suất cao, nông dân các địa phương trong huyện đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa.

thức đánh bắt thủ công, thả mồi sinh học... nên nạn chuột cắn phá giảm rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đang trong thời kỳ đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh. Nông dân địa phương bám sát lịch sản xuất của HTX, tập trung giữ nước trong ruộng, bón thúc đợt 2 cho lúa theo khuyến cáo, đồng thời tiến hành bẫy chuột và bắt ốc bươu vàng gây hại cho lúa, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Đến nay, toàn bộ 318ha lúa xuân của thị trấn An Bài với trên 70% là lúa BC15 trong cơ cấu giống đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay, nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nhân dân thị trấn, nạn chuột phá hại mùa màng đã giảm rõ rệt. Gần 12.000 con chuột đã bị diệt, đó là kết quả của việc tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng đồng loạt, phát động đánh bắt thủ công, tận dụng hiệu

quả lượng thuốc diệt chuột được hỗ trợ, địa phương đã chủ động mua thêm thuốc sinh học, chia thành các tổ, đội rải mồi, đánh bẫy... Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm HTX khuyến cáo nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa, bón thúc đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại phòng, trừ kịp thời, hiệu quả theo nguyên tắc "4 đúng".
Thời gian qua, thời tiết thường xuyên có mưa nhỏ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và lây lan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại lúa xuân. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để giảm thiểu rủi ro vụ xuân, bên cạnh việc chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân chấp hành nghiêm để án sản xuất của huyện, các phòng, đơn vị chuyên môn đang bám nắm đồng ruộng, tập trung theo dõi, phòng,

trừ một số diện tích cục bộ bị nhiễm đạo ôn, bộ trí thể nhẹ. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN cung ứng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tích cực vệ sinh đồng ruộng, mương máng hạn chế nguồn bệnh lây lan, tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng, khẩn trương phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh khi phát sinh, không để lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất lúa.

TRINH CƯỜNG



Nông dân huyện Quỳnh Phụ phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

BÌNH ĐỊNH

Tạo đột phá từ phát triển kinh tế

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Bình Định (Kiến Xương) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trên tinh thần tiếp thu những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bổ sung hoàn chỉnh, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và xây dựng chương trình làm việc, chương trình giám sát

toàn khóa; phân công từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng triển khai học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, tuyên truyền tới từng người dân. Bình Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt trên 839 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện cụ thể trên từng lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp và duy trì các vùng quy hoạch sản xuất lúa giống, lúa

hàng hóa quy mô lớn gắn với tích tụ ruộng đất, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp. Đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ dựa vào những giống mới có năng suất, chất lượng cao để tăng chất lượng, hiệu quả thành sản phẩm. Trong sản xuất công nghiệp, duy trì hoạt động ổn định các công ty, cơ sở sản xuất hiện có, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh giao lưu trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường, khai thác tiềm năng và thế mạnh của chợ và lợi thế khu trung tâm xã.
Để thực hiện những nội dung trên, UBND xã chủ trì

xây dựng các đề án và kế hoạch thực hiện về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới. Giao HTX SXKD DVNN chủ trì xây dựng các đề án phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Xác định được vai trò trọng tâm phát triển kinh tế là sản xuất nông nghiệp nên ngay từ đầu nhiệm kỳ HTX đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng và tổ chức thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị trong hợp đồng kinh tế. Trong đó, HTX ký kết với doanh nghiệp, lãnh đạo thôn, người dân tự thỏa thuận, quyết định về phương thức thanh toán,

giả thu mua. Tuyên truyền các thành viên đổi mới tư duy sang sản xuất kinh tế nông nghiệp, lấy giá trị kinh tế là chính. HTX hỗ trợ tìm kiếm đầu ra, điều chỉnh đầu vào, các thành viên tự quyết định lựa chọn phương thức sản xuất và sản phẩm nông nghiệp. Với cách làm trên, đến nay Bình Định không chỉ giữ vững danh hiệu là đơn vị có năng suất lúa cao trong huyện mà còn liên kết sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa với nhiều doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Năm 2020 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Bình Định vẫn duy trì liên kết với các doanh nghiệp sản xuất 314ha lúa giống và 97,1ha mô hình giảm phát thải khí nhà kính. Năng suất lúa cả năm đạt 135,2 tạ/ha, tổng sản lượng lúa đạt 7.435 tấn, đạt giá trị trên 80 tỷ đồng, trong đó sản lượng lúa giống và lúa hàng hóa đạt 657 tấn, đạt giá trị trên 5,3 tỷ đồng. HTX SXKD DVNN duy trì ổn định 14 loại hình dịch vụ, trong đó

nhiều dịch vụ mang tính chất phục vụ nhân dân và điều tiết bình ổn giá, sản phẩm, bảo đảm quyền lợi cho người dân không bị ép giá. Trong phát triển công nghiệp, Bình Định duy trì 5 doanh nghiệp và 10 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cho người dân trong làng nghề nông. Đặc biệt, số lao động có tay nghề của địa phương ngày càng tăng

cao. Trong tổng số 4.300 lao động trong đó tuổi lao động có khoảng 3.000 lao động làm nghề may công nghiệp, nghề xây dựng, cơ khí, mộc, nghề phụ tại địa phương có thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng trở lên. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn góp phần đưa tổng giá trị sản xuất năm 2020

của Bình Định đạt trên 527 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với năm 2019.
Với những nỗ lực, quyết tâm vào cuộc ngay từ sớm của cấp ủy, chính quyền xã, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin rằng Bình Định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

THU THUY



Hàng năm, xã Bình Định đều quy vùng liên kết sản xuất lúa hàng hóa.